



PETROLSTAR VIETNAM

Kháng định đẳng cấp công nghệ
Hotline: 0915 668 699 / 0912 621 115
Website: www.petrolstar.com.vn

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2017

THƯ NGỎ

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Dầu khí Petrolstar Việt Nam xin gửi đến quý khách hàng lời chúc tốt đẹp nhất.

Công ty Cổ phần Dầu khí Petrolstar Việt Nam là đơn vị sản xuất và phân phối sản phẩm Dầu nhớt cao cấp thương hiệu **Lion** với công nghệ làm mát NANO U.S.A được chuyển giao từ Mỹ tại Việt Nam mang lại hiệu suất vượt trội.

Xu hướng những năm gần đây thị trường ngành Dầu nhớt ngày một tăng, nắm bắt được xu hướng đó Công ty Cổ phần Dầu khí Petrolstar Việt Nam đã tìm các đối tác chiến lược chuyên cung cấp nhiên liệu dầu gốc và phụ gia cho ngành dầu nhớt. Tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại, nhà sản xuất dầu nhờn đã ứng dụng thành công TECHNOLOGY NANO USA vào các sản phẩm dầu nhớt dòng sản phẩm có ưu điểm vượt trội, công nghệ tiên tiến và đặc biệt còn đem lại lợi ích to lớn cho sức khỏe con người.

Ngoài những tính chất chung có được nhờ các phụ gia giống như trong các loại dầu nhớt thông thường, công nghệ chế tạo dầu nhớt Lion với dầu gốc tổng hợp chất lượng cao được pha chế từ nguyên liệu tinh chế và các phụ gia chọn lọc của U.S.A sản xuất theo quy trình công nghệ TECHNOLOGY NANO USA còn ứng dụng công nghệ bôi trơn bằng màng NANO. Và cũng chính nhờ công nghệ này mà dầu nhờn Lion tạo ra các lợi ích vượt trội mà các loại Dầu nhớt thông thường không có.

Những ưu điểm vượt trội của dầu nhờn Lion gồm có:

- Công nghệ Nano: Giảm hệ số ma sát, gia cố mạch cacbon, tăng tuổi thọ động cơ.
- Làm kín buồng đốt, hạn chế tối đa việc rò rỉ nhiên liệu trong buồng đốt, làm sạch pit tong và séc măng, tiết kiệm chi phí thay nhớt.



PETROLSTAR VIETNAM

Khẳng định đẳng cấp công nghệ
Hotline: 0915 668 699 / 0912 621 115
Website: www.petrolstar.com.vn

- Tạo màng bảo vệ NANO giảm hao mòn chi tiết máy từ 2 đến 4 lần. Hạn chế được sự tăng nhiệt của động cơ khi vận hành với tốc độ cao và tải nặng.
- Giảm khí thải đến 30%, giảm tiếng ồn và thân thiện với môi trường.
- Máy móc có thể vận hành an toàn trong trường hợp bị sự cố rò rỉ dầu nhớt vượt quá giới hạn cho phép nhờ màng bảo vệ NANO bám trên bề mặt chi tiết máy.

Với xu thế hiện nay, người tiêu dùng không còn phụ thuộc vào một thương hiệu nào đó bởi giá rẻ hay sản phẩm được thường xuyên quảng cáo. Người tiêu dùng ngày càng hiểu biết hơn và có thể đánh giá được chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ của từng Công ty, từng sản phẩm mà họ bỏ đồng tiền ra để sử dụng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đó cũng như tiếp tục phát triển, gia tăng độ bao phủ thị trường Việt Nam trong thời gian nhanh nhất. Công ty Cổ phần Dầu khí Petrolstar Việt Nam đã và đang có xu hướng hướng người tiêu dùng Việt Nam tiếp cận với những dòng sản phẩm có chất lượng cao mang thương hiệu **LION** tại thị trường Việt Nam.

Để đáp ứng mức tăng trưởng và phát triển của Công ty, chúng tôi đang tìm kiếm các **Nhà phân phối/ Đại lý** trên toàn quốc nhằm mở rộng và chuyên nghiệp hóa mạng lưới phân phối các loại dầu mỡ nhờn bôi trơn mang thương hiệu **LION**.

Quyền lợi làm Nhà phân phối/ Đại lý:

- Có cơ hội hợp tác cùng phát triển với thương hiệu **LION** công nghệ Mỹ.
- Được Công ty hỗ trợ nhân sự, tài chính, vật tư trong các hoạt động quảng bá, phát triển mạng lưới phân phối.
- Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý khách hàng.

Trân trọng kính chào!

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ PETROLSTAR VIỆT NAM



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Luân